

กรุงเทพธุรกิจ ริมนนักษัตร

●● ที่เห็นเนี่ยบๆ ไม่ใช่อะไรนะ แต่ **บมจ. มั่นคงเคหะการ หรือ MK** เตรียมขอมูลเปิดโครงการแนวราบอีกเพียบ งานนี้ “**ตักดินา แม่นเลิศ**” รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารโครงการ MK ลงลึกในรายละเอียด ชนิดที่ดูโครงการแนวราบแบบละเอียดทุกชั้นตอน แหม!! โครงการแนวราบดังกล่าวจะพรีเมียมขนาดไหน? แฟนคลับคงต้องรอติดตามกันเร็วๆ นี้

●● ปิดดีลเข้าซื้อหุ้น 23.66% ใน **TRANSIMEX CORPORATION** ผู้ให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจรรายใหญ่อันดับ 3 ในเวียดนามเป็นที่เรียบร้อย “**ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา**” หุ้นใหญ่ **บมจ. เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ หรือ JWD** ประกาศความสำเร็จพร้อมเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2562 เป็นต้นไป ช่วยหนุนผลงานปีนี้เติบโต มั่นใจภาพรวมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในเวียดนามในช่วง 5 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

●● “**บอสใหญ่ JWD**” ยังบอกอีกว่าเวียดนามเป็นหนึ่งในเป้าหมายการขยายธุรกิจในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากเป็นประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตที่ดี เศรษฐกิจอยู่ในช่วงที่กำลัง “**ขยายตัวมาก**” และเป็นฐานการผลิตสินค้าที่สำคัญในภูมิภาคนี้ จึงมีความต้องการใช้บริการด้าน



ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา

โลจิสติกส์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะนับตั้งแต่ปี 2562-2567 ภาพรวมธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์และตัวแทนนำเข้า-ส่งออกสินค้า จะมีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ย 14-16% ต่อปี ถือว่ามีการขยายตัวที่ดีมาก

●● เรียกว่าธุรกิจกำลัง “**เทิร์นอวอร์ด**” จริงๆ แล้ว หลังผลประกอบการปี 2561 พลิกเป็นกำไร 71.94 ล้านบาท “**พร้อมพงษ์ ไซยกุล**” บิ๊กบอส **บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ หรือ SMT** ประกาศพร้อมล้างขาดทุนสะสม พร้อมเร่งสร้างรายได้จากลูกค้าใหม่ที่มีเข้ามาต่อเนื่อง เน้นลดต้นทุนเพื่อเพิ่มกำไร ชูกลยุทธ์ผลิตสินค้าที่มีมาร์จิ้นสูง ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มดาต้าเซ็นเตอร์ โดยวางเป้าหมายยอดขาย 2,400 ล้านบาท เติบโต 40%

●● มีข่าวดีมาบอก!! บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ร่วมกับ “**AZ Investment Management**” บริษัทบริหารจัดการกองทุนชั้นนำจากประเทศสิงคโปร์ จัดตั้ง “**Trinity Asian Private Fund**” กองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนหุ้นในภูมิภาคเอเชีย ยกเว้นญี่ปุ่น โดยกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนปิด มีระยะเวลา 1 ปี ให้ผลตอบแทน 14.9% (ตั้งแต่ ส.ค. 61-5 มี.ค. 62) เปิดให้จองแล้วตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2562 นักลงทุนท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายธนปถิษกิจ โทร. 0 2343 9532-3

●● นอกจากประกาศขายอสังหาริมทรัพย์แล้ว!! **บมจ.เอเวอร์แลนด์ หรือ EVER** ยังต้องประกาศซื้อที่ดินสวยๆ อีกจ้า **อ่าวใครมีที่ดินแปลงสวยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลขนาด 25-30 ไร่ ติดถนนใหญ่** การคมนาคมสะดวก กิ่งกร้างมาที่ เบอร์ 09 7142 5555 หรือติดต่อทาง

land@everland.co.th ได้เนี่ยจะขอบอกเค้าให้ราคาดี ก็อย่างที่รู้ๆ กัน ตอนนี้ EVER เร่งขยายธุรกิจเต็มสูบ นอกเหนือจากโครงการแนวสูงแบรนด์ “**โพลีแทน**” และแบรนด์แนวราบ “**เอเวอร์ซิตี ทาวน์โฮม**” ที่เตรียมจะเปิดตัวเร็วๆ นี้

●● ทะลุไรต์ไทร์ 3 จังหวัดใหญ่เรียบร้อย ได้รับกระแสตอบรับจากนักลงทุนเข้าฟังข้อมูลแน่นห้องกว่า 600 ราย ก่อนจะปิดท้ายแบบยิ่งใหญ่ที่กรุงเทพฯ “**ชุดิกา กลิ่นสุวรรณ**” หญิงเก่ง **บมจ. วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ VL** วางแผนระดมทุนในการเสนอขายหุ้นไอพีโอในครั้งนี้อย่างเต็มที่เพื่อลงทุนขยายกองเรือ โดยการลงทุนซื้อเรือดังกล่าวคาดว่าจะเป็นการต่อเรือใหม่หรือการซื้อเรือมือสองเพื่อนำมาให้บริการยังต้องพิจารณาสถานการณ์และสถานะตลาดในขณะนั้นควบคู่ไปด้วย

●● ฟาก “**นักวิเคราะห์ชั้นนำ**” ได้มีการวิเคราะห์ที่ชี้ว่า “**หุ้น VL**” ภายหลังจากระดมทุนธุรกิจจะขยายการเติบโต เพื่อเพิ่มปริมาณการขนส่งรวมต่อปี ทั้งจากการเพิ่มปริมาณขนาดบรรทุกขนส่งต่อเที่ยวเรือและเพิ่มจำนวนเที่ยวเรือ นอกจากนี้ยังนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปซ่อมบำรุงตาม



ชุดิกา กลิ่นสุวรรณ

แผน รวมถึงชำระคืนเงินกู้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

●● หลังจาก **บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น หรือ ILINK** รอม่า “**กว่า 4 ปี**” ในที่สุ้งงานประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 kv เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ มูลค่าประมาณ 1,766 ล้านบาท

และงานจ้างเหมาก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 33 kv เกาะปังหวาย จังหวัดพังงา มูลค่าประมาณ 188 ล้านบาท ก็ตามนัดจริงจริง!! ถึงเวลาเปิดทำประชาพิจารณ์แล้ว ส่วนการเปิดประมูลคาดว่าจะได้เห็นภายในเดือนพ.ค. นี้ รอลุ้น ILINK จะคว้าข่าวดีมาฝาก

●● ไม่ธรรมดาจริงๆ สำหรับ “**สมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์**” บอสใหญ่ **บมจ. บิสซิเนสโซลิวชั่นส์ หรือ BIZ** หลังค่างานขายเครื่องฉายรังสีมูลค่ากว่า 223 ล้านบาท !! ดัน Backlog พุ่งแตะ 1,800 ล้านบาท แหม... ถ้าจะเห็น “**บอสสมพงษ์**” เดินยิ้มแก้มปริคงไม่ต้องแปลกใจนะ ก็ผลงานปีนี้ริตตั้งแต่ต้นเลย งานนี้ผลประกอบการปีนี้จะเติบโตได้ตั้งใจแฟนคลับหุ้น BIZ แน่นนอน

●● กระแสตอบรับถล่มทลาย สำหรับสมาร์ตโฟนรุ่นเรือธงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในปัจจุบัน “**HUAWEI P30 Series-Super Camera Smartphone**” เปิดพรีออเดอร์เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลจากหัวเว่ยที่ประกาศออกมาถึง HUAWEI P30 Series มียอดจองล้นหลามสูงกว่า P20 Series ถึง “**2.5 เท่า**” หลังเปิดให้พรีออเดอร์เพียง 4 วันแรกเท่านั้น นับเป็นยอดพรีออเดอร์ที่สูงที่สุดสะท้อนวงการสมาร์ตโฟนเมืองไทย

●● เรียกว่าสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ งานนี้สนับสนุนให้ “**ร้านเจมาร์ท**” ในฐานะค้าปลีกสมาร์ตโฟนรายใหญ่ไทย ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเข้ามาเป็นจำนวนมากเช่นกัน งานนี้จัดโปรโมชันสุดพิเศษที่มอบให้ลูกค้ามากกว่าใคร เพียงจอง Huawei P30 Series ที่เจมาร์ทที่เดียว หากไม่พอใจเปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใน 30 วัน อ่าว!! ใครเป็นแฟนคลับเชิญได้เลยนะ